

## บทที่ 5

### สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

การเสนอผลการวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการโรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง (บังคับ บำบัด) ของนักเรียนวิวัฒน์พลเมือง กองพลทหารราบที่ 9 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสถานภาพ และภูมิหลังทางสังคมของนักเรียนวิวัฒน์พลเมืองในโครงการโรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง (บังคับ บำบัด) กองพลทหารราบที่ 9 จังหวัดกาญจนบุรี 2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนวิวัฒน์พลเมืองต่อโครงการโรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง (บังคับ บำบัด) กองพลทหารราบที่ 9 จังหวัดกาญจนบุรี และ 3) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบสถานภาพและภูมิหลังทางสังคมของนักเรียนวิวัฒน์พลเมืองกับความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการโรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง (บังคับ บำบัด) ของนักเรียนวิวัฒน์พลเมือง กองพลทหารราบที่ 9 จังหวัดกาญจนบุรี

ในการวิจัยครั้งนี้ มีวิธีการดำเนินการวิจัยดังนี้

ผู้วิจัยใช้ประชากร คือ นักเรียนวิวัฒน์พลเมือง ที่เข้ารับการอบรมตามโครงการโรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง (บังคับ บำบัด) กองพลทหารราบที่ 9 จังหวัดกาญจนบุรี ทั้งหมด จำนวน 120 คน เครื่องมือที่ใช้คือ แบบสอบถามจำนวน 1 ฉบับ เก็บรวบรวมโดยผู้วิจัยเป็นผู้เก็บรวบรวมด้วยตัวเอง นำแบบสอบถามกลับมาทำการวิเคราะห์ จำนวน 120 ฉบับ โดยวิเคราะห์ข้อมูลใช้ ค่าสถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบค่าด้วย t-test และ F-test

#### สรุปผลการวิจัย

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของนักเรียนวิวัฒน์พลเมือง เกี่ยวกับโครงการโรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง (บังคับ บำบัด) กองพลทหารราบที่ 9 จังหวัดกาญจนบุรีมาสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้

1. นักเรียนวิวัฒน์พลเมืองส่วนใหญ่เป็นโสด มีอายุต่ำกว่า 28 ปี จบการศึกษา มัธยมศึกษา มีการประกอบอาชีพก่อนเข้ารับการอบรม มีประสบการณ์การใช้ยาเสพติดต่ำกว่า 1 ปี โดยส่วนใหญ่เสพยาบ้า และมีประสบการณ์ในการอบรม จำนวน 1 ครั้ง
2. นักเรียนวิวัฒน์พลเมือง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการโรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง (บังคับ บำบัด) ในภาพรวมและรายวิชาทั้ง 6 รายวิชา มีความเห็นด้วย เรียงตามลำดับคะแนนดังนี้ รายวิชาทหารเบื้องต้น รายวิชาการฟื้นฟูสมรรถภาพด้วยการประยุกต์ใช้การบำบัดฟื้นฟูแบบเข้มข้นทางสายใหม่หรือ FAST Model รายวิชาสุขภาพและอนามัย รายวิชาศีลธรรมและศาสนา รายวิชาการฝึกวิชาชีพ และรายวิชาอุดมการณ์และประชาธิปไตย

3. นักเรียนวิวัฒน์พลเมืองที่มีสถานภาพสมรสและประสบการณ์การใช้ยาเสพติดต่างกัน ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการโรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง (บังคับบำบัด) แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 สอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้ ส่วนสถานภาพ อายุ การศึกษาและอาชีพ ก่อนเข้ารับการอบรมตลอดจนภูมิหลังทางสังคม ประสบการณ์ในการเข้ารับการอบรมต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการโรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง (บังคับบำบัด) ไม่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05

### อภิปรายผล

การดำเนินการวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการโรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง (บังคับบำบัด) ของนักเรียนวิวัฒน์พลเมือง กองพลทหารราบที่ 9 จังหวัดกาญจนบุรี สามารถอภิปรายผลจากการวิจัยครั้งนี้แบ่งเป็น 3 ประเด็นหลักดังนี้

1. สถานภาพและภูมิหลังทางสังคมของนักเรียนวิวัฒน์พลเมือง (บังคับบำบัด) กองพลทหารราบที่ 9 พบว่า มีอายุต่ำกว่า 28 ปีคิดเป็นร้อยละ 68.30 ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 71.70 มีการศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาคิดเป็นร้อยละ 44.20 ทั้งนี้เป็นอาจเพราะว่าปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาเสพติด เช่น การที่มียาเสพติดแพร่ระบาด หรือหาซื้อยาได้ง่ายเป็นปัจจัยที่สำคัญอันหนึ่งของการติดยา และเพื่อนเป็นสิ่งที่สำคัญที่ชักนำไปใช้ยาเสพติด ปัญหาเสพติดมีมากในกลุ่มเยาวชนที่ออกจากโรงเรียนแล้ว สภาพแวดล้อมที่ผลักดันเยาวชนไปสู่ยาเสพติดอาจเนื่องมาจากความกดดันทางครอบครัว ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม การขาดที่ปรึกษาและขาดความช่วยเหลือเมื่อมีปัญหา นอกจากนี้การว่างงานหรือไม่มีอะไรทำเปิดโอกาสให้เกิดการมั่วสุมมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จรัส สุวรรณเวลา และคณะ (2522 : บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาถึงปัญหาการติดยาเสพติดในประเทศไทยเพื่อกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวในสังคมและประโยชน์ในการวางแผนเป้าหมาย และวิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสม

ผู้เข้ารับการอบรมมีอาชีพก่อนเข้ารับการอบรมคิดเป็นร้อยละ 83.30 มีประสบการณ์การใช้ยาเสพติดระยะเวลาต่ำกว่า 1 ปีคิดเป็นร้อยละ 50.80 ยาเสพติดที่เคยใช้ของผู้เข้ารับการอบรม ได้แก่ ยาบ้าคิดเป็นร้อยละ 66.70 ทั้งนี้เป็นอาจเพราะว่ายาบ้าเป็นยาเสพติดที่มีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและกว้างขวางเนื่องจากผลิตได้ง่ายและให้ผลตอบแทนสูง จึงจูงใจให้มีผู้ผลิตและผู้ค้ายาบ้าเพิ่มมากขึ้น และยังมีประชาชนอีกจำนวนไม่น้อยที่ไม่ตระหนักถึงโทษภัยของยาบ้าอย่างชัดเจน แต่ยังเห็นประโยชน์ของยาบ้าว่าสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ทำให้มีการใช้ยาบ้าอย่างแพร่หลายในกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ซึ่งมีทั้งผู้ขับขีรถบรรทุกและรถโดยสาร กลุ่มชาวไร่ ชาวนา ชาวประมง แรงงานแบกหาม ทั้งนี้เพื่อให้มีเรี่ยวแรงกำลังวังชาทำงานได้ทนทานมากขึ้นและมีรายได้จากการ

ทำงานสูงขึ้นไปด้วยซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ วัฒนชัย สุนทรวัฒน์ (2545 : 100-101) ได้ทำการศึกษาเรื่องความพึงพอใจของผู้ต้องขังคดียาเสพติดต่อมาตรการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ : ศึกษาเฉพาะกรณีผู้ต้องขัง ทณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนมากมีอายุระหว่าง 31-40 ปี มีการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา อาชีพก่อนต้องโทษส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรกรรม มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ระหว่าง 3,001-12,000 บาท ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด ส่วนมากอยู่ร่วมกับบิดามารดา ยาเสพติดที่ใช้มากที่สุดคือยาบ้า ระยะเวลาการติดยาเสพติดส่วนมากอยู่ระหว่าง 1-3 ปี ไม่เคยผ่านการบำบัดรักษามาก่อนต้องโทษ

ผู้เข้ารับการอบรมมีประสบการณ์ในการอบรม จำนวน 1 ครั้งคิดเป็นร้อยละ 60.00 ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะว่านโยบายของรัฐบาลที่ประกาศใช้ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินในการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด ด้วยการตัดวงจรผู้ค้าและเปลี่ยนเจตคติของคดียของสังคม จากความคิดที่ว่าผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด คือ “อาชญากร” เปลี่ยนเป็นผู้เสพ / ผู้ติดยาเสพติด คือ “ผู้ป่วย” รวมทั้งให้โอกาสเข้ารับการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพเพื่อ “เปลี่ยนภาระให้เป็นพลัง” จึงทำให้มีผู้เสพยาเสพติดติดสมัครใจเข้าร่วมอบรมในโครงการ

2. นักเรียนวิวัฒน์พลเมือง มีความคิดเห็นต่อการฝึกหลักสูตรในโครงการ โรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง (บังคับบำบัด) ในภาพรวมและรายวิชาอยู่ในระดับเห็นด้วย สอดคล้องกับงานวิจัยของ วัฒนชัย สุนทรวัฒน์ (2545 : 100-101) ได้ทำการศึกษาเรื่องความพึงพอใจของผู้ต้องขังคดียาเสพติดต่อมาตรการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ : ศึกษาเฉพาะกรณีผู้ต้องขังทณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง ซึ่งพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ทางด้านกายบำบัดกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ทางด้านจิตบำบัดกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ทางด้านอาชีพะบำบัด กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ทางด้านกิจกรรมกลุ่มต่าง ๆ กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ทางด้านชุมชนบำบัดเมื่อพิจารณาในภาพรวมแล้วกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลางต่อมาตรการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพในทุก ๆ ด้าน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่ารายวิชาที่บรรจุอยู่ในโครงการ โรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง (บังคับบำบัด) กองพลทหารราบที่ 9 นั้น เหมาะสมตรงตามความต้องการของผู้เข้ารับการอบรม และสามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตหลังจากจบการอบรมแล้ว ซึ่งก็เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของโครงการ โรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง (บังคับบำบัด)

3. นักเรียนวิวัฒน์พลเมืองที่มีสถานภาพสมรสและประสบการณ์ในการใช้ยาเสพติดต่างกันมีความคิดเห็น แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐพร สิทธิชัย (2547 : 132-134) ได้ทำการวิจัยเรื่องความคิดเห็นของผู้ติดยาเสพติดจากสถาบันชัญญารักษ์ที่มีต่อการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด พบว่า

ผู้ศึกษาเสพติดที่มีสถานภาพต่างกันและมีความรู้เกี่ยวกับการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดและมีความสนใจเกี่ยวกับการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับงานวิจัยของ นริศ บุญประสิทธิ์ (2549 : บทคัดย่อ) ได้ทำการวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการร้านอาหาร ที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการและความพึงพอใจของลูกค้า ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้แตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นของลูกค้าต่อบริหารจัดการด้านการวางแผน การจูงใจและการควบคุมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้และความถี่ของการใช้บริการ ชื่อร้านอาหารที่ใช้บริการ จำนวนคนร่วมรับประทานอาหาร ค่าใช้จ่ายในการบริการ/ครั้ง ระยะเวลาที่ใช้บริการแตกต่างกัน มีระดับความพึงพอใจของลูกค้าที่มาใช้บริการด้านผลิตภัณฑ์ ราคา สถานที่และการส่งเสริมการตลาดแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชีวมาศ เปรมวิมล (2549 : บทคัดย่อ) ได้ทำการวิจัยเรื่องการบริหารจัดการร้านจำหน่ายเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์ ที่มีต่อพฤติกรรมและการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค พบว่า อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนและภูมิลำเนาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการร้านเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชนวรรณ นุ่มอยู่ (2548 : บทคัดย่อ) ได้ทำการวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่มีผลต่อพฤติกรรมและความพึงพอใจของสมาชิกกองทุนในจังหวัดสระบุรี พบว่า สถานภาพและการศึกษาแตกต่างกัน มีระดับความพึงพอใจในด้านกฎระเบียบของกองทุนและด้านระยะเวลาการคืนเงินกู้แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และพบว่า สถานภาพแตกต่างกัน จะมีระดับความคิดเห็นด้านการวางแผน และการประสานงานแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับงานวิจัยของ รัชณี เฉลยฤกษ์ (2548 : บทคัดย่อ) ได้ทำการวิจัยเรื่องการบริหารจัดการร้านดอกไม้ ที่มีผลต่อพฤติกรรมและการตัดสินใจซื้อของลูกค้าในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า สถานภาพและศาสนาแตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการร้านดอกไม้ ทั้ง 4 ด้าน แตกต่างกัน คือด้านการวางแผน ด้านการจูงใจ ด้านการควบคุมกัน และด้านการจัดองค์การแตกต่าง และ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ภราดร แซ่มสู่น (2548 : บทคัดย่อ) ได้ทำการวิจัยเรื่อง พฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการบริหารจัดการรถตู้ร่วมบริการ สาธารณะพบว่า สถานภาพแตกต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการด้านการจูงใจแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และส่วนอาชีพแตกต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการด้านการวางแผนแตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่านักเรียนวิวัฒน์พลเมือง ที่มีสถานภาพสมรสมีความรู้สึกนึกคิด ในทางที่ดีกว่าและรู้จักการยับยั้งชั่งใจในการใช้ยาเสพติด

มากกว่าผู้เข้ารับการอบรมที่มรสถานภาพโสด เพราะต้องมีความรับผิดชอบต่อครอบครัวเป็นสำคัญ และนอกจากนี้นักเรียนวิวัฒน์พลเมืองที่มีประสบการณ์การใช้ยาน้อยมีความต้องการเข้าอยู่ร่วมกับสังคมได้จึงต้องการความพร้อมจากการ ฝึกอบรมเพื่อหาทางให้มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และ/หรือทัศนคติของตัวเองเพื่อที่ให้อาจสามารถปฏิบัติงานได้ดีขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่การผลสำเร็จต่อความต้องการของตัวเองมากกว่า นักเรียนวิวัฒน์พลเมือง ที่มีสถานภาพโสด

## ข้อเสนอแนะ

ผลจากคำเนิการวิจัยเรื่องความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการ โรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง (บังคับ บำบัด) ของนักเรียนวิวัฒน์พลเมือง กองพลทหารราบที่ 9 จังหวัดกาญจนบุรี พบว่านักเรียนวิวัฒน์พลเมือง มีความคิดเห็นต่อการฝึกหลักสูตรในโครงการโรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง (บังคับบำบัด) ในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย ผู้วิจัยขอเสนอให้หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องจัดให้มี

### 1. ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้

1.1 กองพลทหารราบที่ 9 จังหวัดกาญจนบุรี ควรนำผลจากการวิจัยในครั้งนี้ไปปรับปรุงหลักสูตรบางรายวิชาเพื่อให้สอดคล้องและมีความหลากหลาย เพียงพอต่อจำนวนผู้เข้ารับการอบรม ในด้านการฝึกอบรมควรมีความต่อเนื่องและชัดเจน และเน้นการปฏิบัติให้มากโดยใช้เวลาในการฝึกให้เหมาะสม เพื่อส่งผลให้เกิดระดับความคิดเห็นต่อการฝึกหลักสูตรในภาพรวมให้ดีขึ้น

1.2 กองพลทหารราบที่ 9 จังหวัดกาญจนบุรี ควรจัดทำโครงการโรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง (บังคับบำบัด) อย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด จะได้พัฒนาสมรรถภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจของผู้ติดยาเสพติดเพื่อเป็นที่ยอมรับของสังคมต่อไป

1.3 กองพลทหารราบที่ 9 จังหวัดกาญจนบุรี ควรจะได้มีการประชาสัมพันธ์โครงการโรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง (บังคับบำบัด) ให้ประชาชนในเขตพื้นที่ให้รับทราบข้อมูลและผลการดำเนินงานของโครงการให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง

1.4 กองพลทหารราบที่ 9 จังหวัดกาญจนบุรี ควรจัดการฝึกอบรมโครงการโรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง (บังคับบำบัด) อาจแยกการฝึกตามสถานภาพและประสบการณ์ในการใช้ยาติดยาเพื่อสะดวกต่อการฝึกอบรมและพัฒนาตัวผู้เข้ารับการอบรมเอง

### 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

2.1 ควรมีการประเมินผลการฝึกอบรมโครงการโรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง (บังคับบำบัด) หลังจบการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง

2.2 ควรมีการประเมินหลักสูตรการฝึกอบรมโครงการโรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง (บังคับบำบัด)

2.3 ควรศึกษาปัญหาและอุปสรรคการดำเนิน โครงการโรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง  
(บังคับบำบัด)

2.4 ควรศึกษาเหตุและกระบวนการเสพยาเสพติดของนักเรียนวิวัฒน์พลเมือง โครงการ  
โรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง (บังคับบำบัด) ของกองพลทหารราบที่ 9